

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (1 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)

สาขาวิชาจิตวิทยา

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาตนเอง	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ	วันที่	หน่วยงานที่จัด
อ.ดร.ภุรีทัต สิงหเสม	ประชุมประเมินเชิงวิพากษ์ (ร่าง)รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบ และกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาพื้นที่ 5 พื้นที่		28-29 ตุลาคม 2561 / โรงแรม ริย์ลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศิลปะบำบัดจากแนวคิดเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ	นำแนวคิดทฤษฎีทาง Art therapy มาใช้สอนรายวิชา Psychological testing ในระดับปริญญาโท และผสมผสานระหว่างศาสตร์จิตวิทยา ศิลปะ และการบำบัด	1-2 พฤศจิกายน 2561 / โรงแรม แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่	ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Equipping tools for diagnosis and management of Autistic Spectrum Disorder	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร ป.บัณฑิต ด้านทักษะ ด้านการจัดการเรียนรู้ สามารถมีความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้	24-25 มกราคม 2562 / โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิ กทม.
	ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562	ได้พัฒนาตนเองด้านการวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในเวทีการประชุมวิชาการ	26 เมษายน 2562 / มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี	มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ดร.วินัส ศรีศักดิ์	โครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยภาคใต้ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน-ตอนกลาง		16 มกราคม 2562 / มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาตนเอง	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ	วันที่	หน่วยงานที่จัด
อ.ดร.วินัส ศรีศักดิ์ดา	สัมมนาวิชาการ การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง		25 มีนาคม 2562 / โรงแรมเดอะเบอริเคสไฮเทล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ.อากาศ ราชสงฆ์	โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)	มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ ทฤษฎีการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา และสามารถนำทักษะทางปัญญาไปประยุกต์ในการให้คำปรึกษา	1-5 เมษายน 2562 / โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ.อากาศ ราชสงฆ์ และ อ.ดร. ภูริทัต สิงหเสม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA		24-25 เมษายน 2562 / ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ, อ.ดร.วินัส ศรีศักดิ์ดา, อ.ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง, อ.อากาศ ราชสงฆ์ และ อ.ดร.ภูริทัต สิงหเสม	โครงการติดตามและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์		27-28 เมษายน 2562 / บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง	สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ	โครงการยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์		15 พฤษภาคม 2562 / ห้อง SC315 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ	คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ